

บรรณาธิการแถลง

เวชสารแพทย์ทหารบกปีที่ 64 ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2554 มีเนื้อหาประกอบด้วยนิพนธ์ต้นฉบับ 4 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง **คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่รับยาขับเหล็ก** โดย กิตติ ต่อจรัส และ ธิตารัตน์ พันธุ์แก้ว เป็นการศึกษาค้นคว้าชีวิตของผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่ได้รับยาขับเหล็กในด้านจิตและสังคม 2) เรื่อง **การศึกษากายวิภาคของเส้นเลือด Lateral Circumflex Femoral Artery โดยใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ คัดสารทึบแสง** โดย ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์ และคณะ เป็นการศึกษาถึงลักษณะความหลากหลายทางกายวิภาคของเส้นเลือด 3) เรื่อง **การศึกษาความชุกของภาวะหลอดเลือดแดงปอดอุดตันจากลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง** โดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 สไลซ์ของออก ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดย ฉัตรวดี ลิ้มไพบูลย์ และคณะ ซึ่งพบในผู้ป่วยกลุ่มมะเร็งปอดมากที่สุด และตำแหน่งของหลอดเลือดแดงปอดที่มีการอุดตันจากลิ่มเลือดที่พบบ่อยที่สุด และ 4) เรื่อง **การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพบหินปูนที่บริเวณลิ้นหัวใจเอออร์ติคจากการตรวจทรวงอกด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 สไลซ์ กับการตรวจพบภาวะลิ้นหัวใจเอออร์ติคตีบจากการตรวจหัวใจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์หัวใจ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า** โดย เมธา อึ้งอภิรักษ์ และคณะ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าหินปูนตรวจพบได้ในผู้ป่วยสูงอายุ และพบที่ลิ้นหัวใจเอออร์ติค

บทความพื้นวิจามี 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง **นิ้วในระบบทางเดินน้ำดี** โดย สรรชัย กาญจนลาม ซึ่งลักษณะของนิ้วจะแตกต่างกัน แต่

ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ ความละเอียดถี่ถ้วนและการวางแผนดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดยังคงเป็นสิ่งสำคัญ เรื่องที่สอง **ตาเขเข้าใน (Esotropia : ET)** โดย ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ ได้ทบทวนภาวะตาเขเข้าในแต่กำเนิดสัมพันธ์กับการคลอดก่อนกำหนด ความผิดปกติระหว่างคลอด โรคทางพันธุกรรม และสารพิษบางอย่างที่ได้รับก่อนคลอด ถ้าสามารถลดหรือป้องกันปัจจัยเสี่ยง ก็จะสามารถช่วยลดอัตราการเกิดภาวะตาเขเข้าในได้ และเรื่อง **Diagnosis and Management of Diabetic Nephropathy** โดย บัญชา สติระพจน์ ได้ทบทวนภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงนำไปสู่พยาธิสภาพในหลอดเลือดขนาดเล็กทางไตตามมา ส่งผลเพิ่มอัตราการเจ็บป่วย และการเสียชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน

คณะบรรณาธิการขอเชิญชวนสมาชิกส่งบทความมาลงตีพิมพ์กันมากๆ เพื่อเป็นการพัฒนาเวชสารแพทย์ทหารบกให้ก้าวหน้าต่อไป โดยสามารถ download แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ และเข้าไปอ่านเวชสารแพทย์ทหารบกฉบับย้อนหลังได้ที่ www.rtamedj.pmk.ac.th

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

พ.อ. รศ. กิตติ ต่อจรัส
บรรณาธิการ

